



## ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบาล

กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และพร้อมอำนวยความสะดวกความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักทางศาสนาและศาสตร์พระราชา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ต่อกัน มีเจตจำนงในการบริหารงาน ดังนี้

๑. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรม

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนตามกฎหมายระเบียบ ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ

๓. มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน

๔. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากรในกรมบังคับคดีเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้โดยช่องทางนี้

อธิบดีกรมบังคับคดี โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๖๐๑๑

e-mail : ruenvade.s@led.mail.go.th

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๓๒

หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.led.go.th](http://www.led.go.th)

กรมบังคับคดี มุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจในความสะดวกของประชาชนเพื่อให้เข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

อธิบดีกรมบังคับคดี